



บาดตาเขียน

โดย เหนือเมฆ
UOB KayHian • อิทธิพร เชนในเมือง



หนึ่งที่กล่าวไปนี้แหละครับ ระดับตัวเลข 1,900 และ 2,000 จุดขึ้นไปนั้น จะมาหรือไม่ ซึ่งเหนือเมฆก็คาดว่า ในคลื่น 5 ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ มันเป็นคลื่นไร่เหตุผล ดังนั้น เป้าหมายที่มอง น่าจะมา

ดูตามเกม... ที่กล่าวไว้ในข้อความที่จั่วหัวว่า “บางที่ เหตุผลมันก็ชัดๆ” ก็หมายถึงถึงว่า การลงระยะสั้น ที่ผ่านมาเร็วๆ นั้นมัน ไม่ต่ำกว่า 1.08 ตามที่เคยกล่าวไว้ แกรมแดงได้อีก แบบนี้แหละ น่าสนใจ

แนวรับ : ... 1.15-1.14 หรือ รอบนี้ ขยับขึ้นมา อย่าต่ำกว่า 1.10

เป้าหมาย : ... 1.21-1.23 และ 1.25 แค่นี้จะขาย (เป้าจริง 1.40)

กราฟราคาหุ้น BWG... เรื่องของเทคนิคที่ใช้ในภาพนี้ บางที่ก็ต้องมีอะไรมา เออแค่เส้น MA. ระยะสั้น และ ระยะกลางๆ ก็พอ... แกรมใช้ Fibonacci

BWG - บางที่ เหตุผลมันก็ชัด ๆ

อารมณ์ เริ่มมีออกมาให้เห็น ซึ่งที่บอกว่า อารมณ์ของตลาดนั้น ไม่ได้หมายถึง นักลงทุนอย่างเดียว รวมไปถึงนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของตลาดนี้แหละ... ตอนนั้นเราจะเห็นการชนเอาเหตุผล ออกมาว่ากันอย่างเต็มที่ มีทั้งด้านบวกบ้าง ด้านลบบ้าง แต่ก็ยังเป็นแค่ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้นแหละ แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้น ต่อให้ตามคาด หรือไม่ตามคาด เชื่อได้เลย ถึงเวลานั้น เหตุผลที่กล่าวๆ มาทั้งหมด จะถูกลบเลือนไป... แบบถ้าขายก็ขายไม่คิดชีวิต หรือถ้าขึ้น ก็จะมีเงินต้องร้องขอชีวิต (ตามเขาวัว) กันเลย แล้วถามว่า **เหนือเมฆ**กังวลใจด้านไหน หรือ กลัวตลาดแบบนี้หรือไม่ คำตอบคือ “ไร้ใจ” ครับ ตามหลักใน ทางวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค เห็นอะไรก็ต้องไปแบบนั้น เหตุผลในทางเทคนิค มีไว้ให้จัดการตามนั้น ตอนนั้นไม่มีอะไรให้ต้องกังวล... แม้ว่ามันจะเกิดออกมาทางไหน ก็แค่ทำไปตามที่มันเกิด ต้องกังวลอะไรละ... แต่อาจจะกังวลเรื่อง



เข้ามาหน่อยๆ แล้วอันโครงสร้างการแกว่งตัว เท่านั้นที่เพียงพอแล้วละ แต่มันจะยากตรงการวิเคราะห์ และการปรับค่าของ แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน... ซึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ ใครจะใช้เส้น MA. ก็วันแล้วจะเล่น Fibonacci แบบไหน ลองๆ ขยับฝึกกันไปเรื่อยๆ ครับ แล้วจะเห็นตัวตนของ เครื่องมือที่ท่านใช้ว่า มันจะบอกอะไรบ้าง... อย่างภาพนี้ **เหนือเมฆ** ไม่สงสัยหรือกว่า ทำไม่ผ่าน 1.16-1.17 แล้วอย่าต่ำกว่า 1.08 ถึงดูดีในรอบที่ผ่านมา... แต่โอกาสผ่านจะยังคงมีอยู่ และอาจไปได้ไกลเสียด้วย ☺